



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานี
เรื่อง มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล

ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๑/๒๕๕๐๙ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการตามขอเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกำหนดให้จัดทำระเบียบต่างๆ ได้แก่ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๑ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ.๒๕๖๑ และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ โดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๑ และในการบริจาคเงินเข้ากองทุนของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการออกระเบียบมากำหนดวิธีการรับบริจาค เพื่อป้องกันการปัญหาการทุจริตเช่นกัน แต่ในสวนนี้เพื่อเป็นแนวทางและหลักการที่ถูกต้อง เห็นควรมีกำหนดเรื่องการรับบริจาคเข้ากองทุนสวัสดิการข้าราชการในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗

ในการนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานี ได้เล็งเห็นความสำคัญในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานี โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานีขึ้น ทั้งนี้จึงได้จัดทำประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานี เรื่อง มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาลขึ้น เพื่อให้ในการดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการภายในโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในสถานพยาบาล ดังต่อไปนี้

๑. ให้ดำเนินการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานี โดยยึดถือระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๑

๒. ให้ดำเนินการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานี โดยยึดถือระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ.๒๕๖๑

๓. ให้ดำเนินการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานี โดยยึดถือระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ โดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. ในการบริจาคเงินเข้ากองทุนของสถานพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานี จะดำเนินการตามระเบียบที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขออกบังคับใช้เพิ่มเติม ในการกำหนดวิธีการรับบริจาคเพื่อป้องกันการปัญหาการทุจริตเช่นกัน แต่ในสวนนี้เพื่อเป็นแนวทางและหลักการที่ถูกต้อง เห็นควรมีกำหนดเรื่องการรับบริจาคเข้ากองทุนสวัสดิการข้าราชการในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗

๕. ให้มีการรายงานผลการดำเนินการเสนอคณะกรรมการฯ ทุก ๖ เดือน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นางอุษา เบ็ญจลักษณ์)

สาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานี